



ที่ ชม ๐๐๓๒.๐๐๑.๒/๐๕๖๒

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
๑๐ ถนนสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง, สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ, หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อ
ประกอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ในรอบการประเมินรอบ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
และให้รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน โดยเปิดเผย
ผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ นั้น

บัดนี้ ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งประกาศรายชื่อ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก เพื่อให้หน่วยงานนำไปเปิดเผยให้ทราบต่อไป
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทอง พันทอง)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร. ๐ ๕๓๒๑ ๑๐๔๘ - ๕๐ ต่อ ๒๐๗, ๒๐๘

โทรสาร ๐ ๕๓๒๑ ๑๗๔๐



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) เป็นไปตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ และฉบับแก้ไขวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งประเภททั่วไปทุกระดับ ในราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ จึงประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการสูงกว่าระดับดีขึ้นไป ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายทอง พันทอง)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รักษาการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ระดับดีเด่น 107 ราย

1	นายวรัญญู จำนงประสาทพร	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
2	นายภาคภูมิ ธาวงค์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
3	นายสุรสิทธิ์ เทียมทิพย์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
4	นายเกรียงไกร ยอดเรือน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
5	นายทรงยศ คำชัย	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
6	นายสาคร ไชยอำมาตย์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
7	นางจามจรรย์ เลิศจันทร์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
8	นายพลแก้ว วัชรชัยสุรพล	เภสัชกรชำนาญการ
9	ร้อยตำรวจโทหญิง พรพิมล การ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
10	นางปิยาณี จิตเจนสุวรรณ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
11	นางพรทิพย์ มธรรวาทิน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
12	นางภัทรินท์ นาคสุริยะ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
13	นายสรารัฐ โสภณวิษณุกุล	นิติกรชำนาญการ
14	นางสาวณัฐภรณ์ธัญญา ถวี	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
15	นางศัญญาภัสร์ สิริพัฒน์ธิตี	นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ชำนาญการ
16	นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
17	นางสาวรุ่งนภา ชัยมณี	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
18	นางสิริมา เทพศิริ	นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ชำนาญการ
19	นางนฤมล วิสุทธิ์ธนานนท์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ชำนาญการ
20	นายศุภฤกษ์ โนสุ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
21	นางบุญยานุช กันทะวงศ์	นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ชำนาญการ
22	นางสาวอัญชญา ดุจจามุทัศน์	เภสัชกร(ด้านเภสัชสาธารณสุข)ชำนาญการ
23	นางสาวภัสสรฯ ซาลิซส์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
24	นายคัชกร กองกุล	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
25	นางสาวไปรยา คำภีระ	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
26	นางสาวณัฐกานต์ เย็นสม	ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ชำนาญการ
27	นายเอกพงศ์ เกยงค์	ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ชำนาญการพิเศษ
28	นางสุพัชรา ตีมัน	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
29	นางธาวินี คำแก้ว	ทันตแพทย์ชำนาญการ
30	นางอรทัย ไชยมะโย	นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ชำนาญการ
31	นายประกาศิต มหาวงค์	เภสัชกร(ด้านเภสัชสาธารณสุข)ชำนาญการ
32	นางวิภาพรรณ บัญทา	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
33	นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ	นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ชำนาญการ
34	นางทิวาพร ผลวัฒน์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ชำนาญการ
35	นางสาวรัตนจันทร์ นาดี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
36	นายนคร ธรรมโห้	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
37	นายนพพล เทพประสาร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
38	นางอรทัย ศรีศิลป์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ชำนาญการ
39	นางปริศนา สุวรรณโชติ	นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ชำนาญการ
40	นางสาวธนลักษณ์ เทพเทพา	เภสัชกร(ด้านเภสัชสาธารณสุข)ชำนาญการ
41	นางบุษบา จันท์แก้ว	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
42	นายอุดร ชตินำ	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
43	นางสาววิจิราสิริ กันทะปิ่น	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
44	นางสุธิชา นากสุก	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ชำนาญการ

45	นางทิพมาศ ไชยชนะ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ชำนาญการ
46	นางโปรดปราน ข้าสุวรรณ	นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ชำนาญการ
47	นางจิปราณี ยิ้มยวน	นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ชำนาญการ
48	นายทศพล จิโน	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
49	นางสาวณัชชา อินปัญญา	เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
50	นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
51	นางสาววิชรา ผู้ผ่อง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
52	นายยุทธนา ตาสูกา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
53	นายสินสมุทร จันทร์ทอง	นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ชำนาญการ
54	นายสุรศักดิ์ สิทธิผล	นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ชำนาญการ
55	นางสาวสุกัญญา เอี่ยมแดง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
56	นางสาวรักชนก นุชพวง	ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ชำนาญการพิเศษ
57	นางสาวจันทร์ลา สุภารังษี	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
58	นางวันเพ็ญ คำวัง	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
59	นายคณิน มุลพอง	ทันตแพทย์(ด้านทันตกรรม)ชำนาญการพิเศษ
60	นายมนโธรมภ์ สิ้นธพอาชากุล	เภสัชกร(ด้านเภสัชสาธารณสุข)ชำนาญการ
61	นายพิสนธ์ ศรีบัณฑิต	เภสัชกร(ด้านเภสัชสาธารณสุข)ชำนาญการ
62	นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์	นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ชำนาญการ
63	นางมาลินี จอมแปง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
64	นางณัฏฐ์วรรดี นิลาทะวงษ์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ชำนาญการ
65	นางถนอมศรี แจ่มไทย	นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ชำนาญการ
66	นางสาวธัญพร รุ่งวิจิตร	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ชำนาญการ
67	นายเกตุศักดิ์ อีสราภัย ภัยภิลัย	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
68	นางฐิติรัตน์ อินตายวง	นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ชำนาญการ
69	นายพฤทธิพล สุขป้อม	นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ชำนาญการ
70	นางนันท์ลภัส ชันดี	นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ชำนาญการ
71	นายวิทย์ารุจน์ ยาอินตารันต์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
72	นางสลิลลา มุลแก้ว	เภสัชกร(ด้านเภสัชสาธารณสุข)ชำนาญการ
73	นางสาวนันทินี วัฒนวรสารสันต์	เภสัชกร(ด้านเภสัชสาธารณสุข)ชำนาญการ
74	นายณัฐกิตติ์ แดงดีบ	เภสัชกร(ด้านเภสัชสาธารณสุข)ชำนาญการ
75	นางสาวดาวทิพย์ จิรนิวาตานนท์	เภสัชกร(ด้านเภสัชสาธารณสุข)ชำนาญการ
76	นางรุ่งนภา แสนคำปัน	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
77	นางคณิตา กวางค์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ชำนาญการ
78	นางวิภากรณ์ทิพย์ ปัญญา	นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ชำนาญการ
79	นางคะเนิงนิตย์ ปิติปัญญาพัฒน์	นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ชำนาญการ
80	นางสาวจุฬาลักษณ์ ทรัพย์ทวีสิน	เภสัชกรปฏิบัติการ
81	นางสุนีย์ ไสภา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
82	นางสาวธนิดา สิริวิกุล	เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
83	นางณัฏฐ์ธัญญาณ์ สิทธิชัย	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
84	นายสุธิ ชัยชนะ	เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
85	นางภาวนา ศรีแสง	นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ชำนาญการ
86	นางปิยะฉัตร ธนเกียรติสกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
87	นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ชำนาญการ
88	นายศุภกิจ ชาวปัน	นายช่างโยธาชำนาญงาน
89	นางหทัยญาพร พันพอน	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
90	นางนลินาถ จำภา	นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ชำนาญการ
91	นางทิวาพร เขาสุเมรุ	เภสัชกร(ด้านเภสัชสาธารณสุข)ชำนาญการ

92	นายบดินทร์ อินตายวง	นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ชำนาญการ
93	นางอารีรัตน์ แสนจิตต์	นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ชำนาญการ
94	นางนุชสาคร เขมะศิริ	นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ชำนาญการ
95	นางณัฐรดา ปัญญาวีร์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
96	นางเกษไพลิน มาลีเจริญ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
97	นางจันทนา วิสุทธิกุล	เภสัชกร(ด้านเภสัชสาธารณสุข)ชำนาญการ
98	นายประวิทย์ สุวรรณ	เภสัชกร(ด้านเภสัชสาธารณสุข)ชำนาญการ
99	นายวีรรัตน์ อภิวฒนเสวี	เภสัชกร(ด้านเภสัชสาธารณสุข)ชำนาญการ
100	นายณัชพล ฉายสุริยะกุล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
101	นายณพพล ศรีประเสริฐ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
102	นางสาวเพียงพร เล้าสุวรรณ	นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ชำนาญการ
103	นายกิตติกานต์ มงคลศิริ	เภสัชกร(ด้านเภสัชสาธารณสุข)ชำนาญการ
104	นายพิรุณ อินตา	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
105	นางสาวทิพากร วังคะวงษ์	เภสัชกร(ด้านเภสัชสาธารณสุข)ชำนาญการ
106	นางสาวนันทมา วงศ์พรหม	เภสัชกร(ด้านเภสัชสาธารณสุข)ชำนาญการ
107	นางวรรณพร ทิพภาคติก <u>ระดับดีมาก 17 ราย</u>	เภสัชกร(ด้านเภสัชสาธารณสุข)ชำนาญการ
1	นางญาณี ศิริวรรณ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ชำนาญการ
2	นายมนัส พรหมณะ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
3	นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
4	นายธนวัฒน์ ทาปัน	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
5	นางอัญชลี ถือคุณ	นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ชำนาญการ
6	นางภัทรวดี นีละภมร	นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ชำนาญการ
7	สิบเอก ธีระ พงษ์ขาว	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
8	นายณพพล สมปັນ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
9	นางเปรมนภา กาญจนสิงห์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ชำนาญการ
10	นางสาวณิชา ทานันต์	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
11	นางอุบล ธาราวรรณ	นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ชำนาญการ
12	นางสาวแคทริยา ทองสอดแสง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
13	นางแพรวพรรณ ดิพลภักดิ์	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
14	นางระวีวรรณ บุญเพ็ง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
15	นายวิฑูรย์ วงค์ทิพย์	นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ชำนาญการ
16	นายจตุรภูมิ ทองบุญเรือง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
17	ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ จินต์จิ	นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ชำนาญการ

.....

บัญชีรายชื่อข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น
หน่วยงานโรงพยาบาลไชยปราการ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล			ตำแหน่ง	
1	นาย	ภานุ	ใจกุล	เภสัชกร	ชำนาญการพิเศษ
2	นาย	กิตติคุณ	คชรักษ์	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
3	นาง	มันทนา	งามรูป	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
4	นาง	ดรณพร	สุจิตธรรม	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
5	นาง	เกษศิริรินทร์	เยาวกุล	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
6	นาง	กาญจน์สิริ	ปัญจทรัพย์สิริ	แพทย์แผนไทย	ปฏิบัติการ
7	นางสาว	จิระธิดา	ชั้นเงิน	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ
8	นางสาว	กิ่งแก้ว	ปกรณ์กิจอาภา	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
9	นางสาว	กนกกาญจน์	สุวรรณ	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
10	นาง	ปัทมา	อินทวงค์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการพิเศษ
11	นาย	สุรพล	ประทุมทา	นักเทคนิคการแพทย์	ชำนาญการ

บัญชีรายชื่อข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีมาก

หน่วยงานโรงพยาบาลไชยปราการ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นางสาว หยาตพิรุณ โอบอ้อม	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
2	นางสาว ยุพเรศ อิมงคล	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
3	นางสาว ภัคดีศิริกาญจน์ ไชยปัญญา	นักกายภาพบำบัด ชำนาญการ
4	นางสาว จริญญา สี่เหลือง	เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
5	นาง กิ่งแก้ว โป่งกิติ	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
6	นาย เชียงชัย เสียงตรง	ทันตแพทย์ ชำนาญการ
7	นางสาว อัญชัญ ชัยเมืองใจ	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
8	นาง สายทอง อิงคสันตติกุล	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
9	นาง จิราภรณ์ อิวคำ	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
10	นางสาว นภาพร มีน้อย	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
11	ว่าที่ร.ต.หญิง ปุณณพัฒน์ แผ่นทอง	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
12	นางสาว ศิริพรรณ ปันสา	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
13	นางสาว ธัญญา คำต้อ	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
14	นาง ดรุณี อินตะ	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
15	นาง กัญญาจุฑาพร อภิชัยคุณมาพล	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
16	นางสาว วารุณี บุญเทียม	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
17	นางสาว รีนฤดี หงษ์หิน	นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
18	นาย ปฏิภาณ หน่อพุดิ	นายแพทย์ ปฏิบัติการ
19	นางสาว สุภาภรณ์ เรือนมูล	นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
20	นาย เอกลักษณ์ คำบุญเรือง	นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ
21	นาย ศุภชัย ลวณะสกล	นายแพทย์ ปฏิบัติการ
22	นาย อนุกุล ฉัตรไพศาลกุล	เภสัชกร ปฏิบัติการ
23	นางสาว ภิญาพัชร หอมมา	นักโภชนาการ ปฏิบัติการ
24	นาง ภัทราวดี สติศิริตัน	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
25	นาง จันทร์จิรา คำฟู	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
26	นาง ไพลิน ตีบปัง	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
27	นาง ณปภัช จินดาภัทร์	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
28	นางสาว พะนิชา ฟองจันทร์	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

บัญชีรายชื่อข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีมาก
หน่วยงานโรงพยาบาลไชยปราการ

ลำดับที่		ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง	
29	นางสาว	กัญญ์นันทน์	ยอดเรือน	แพทย์แผนไทย	ปฏิบัติการ
30	นางสาว	สุพรรณษา	สละตัน	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
31	นาย	กานต์ชนิต	แสงภาค	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
32	นางสาว	ศิริกาญจน์	กัณขจันทร	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
33	นาย	จิรศักดิ์	นวลดี	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
34	นาย	ดิเรกรัฐ	ดีคำ	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ชำนาญงาน
35	นางสาว	หนึ่งฤทัย	ศรีแพง	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ

บัญชีรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่มีผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น

หน่วยงานโรงพยาบาลไชยปราการ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นางกนกรัตน์ รัตนพรหม	พนักงานเภสัชกรรม
2	นางฟ่องพรรณ ชัยวรรณ	เจ้าพนักงานพัสดุ
3	น.ส.บุษบง จิยวัฒน์	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
4	นายชาติรี ชัดสวน	พนักงานบริการ
5	นายเชาวฤทธิ์ สุภา	เจ้าพนักงานธุรการ
6	นายชัยยา ท้าวอ้าย	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
7	นส.ชลณวรา อรดีพัชร	พนักงานซักฟอก
8	นางพิกุล ชัยดวงแก้ว	พนักงานบริการ
9	น.ส.สุดารัตน์ วิลัย	เจ้าพนักงานธุรการ
10	นายสมคิด ถ้วยเงิน	พนักงานเปล
11	นายณัฐวุฒิ กาวิชัย	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
12	นส.ณัฐนิชา ฉายอรุณ	พยาบาลวิชาชีพ
13	นส.สร้อยเพชร อินสมวงศ์	พยาบาลวิชาชีพ
14	นายภูมิศิษฐ์ ม้าสตร	พนักงานเกษตรพื้นฐาน
15	น.ส.นันทิกา เวียงแก้ว	เจ้าพนักงานพัสดุ
16	นางชุณหิมา เมทินีชูกาญจน์	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
17	นส.จุฑามาศ จรัสศรี	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
18	นายอนุสรณ์ พวงเงิน	พนักงานขับรถยนต์
19	นางอังคณา ท้าวอ้าย	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
20	นางอนงค์ ชัยนิลพันธุ์	พนักงานซักฟอก
21	นางกุลสิรินทร์ ชัดสวน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
22	นายชัยยันต์ อุ่นใจ	พนักงานขับรถยนต์
23	นายณัฐพงศ์ บุญยัง	ช่างเทคนิค
24	นส.ชวัลกร อุ่นโพธิ์	พยาบาลวิชาชีพ
25	นส.สุพัฒตรา จันทร์หอม	พยาบาลวิชาชีพ
26	นายรุ่งโรจน์ ลาภโต	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
27	นายชัย สุขา	พนักงานเกษตรพื้นฐาน
28	ว่าที่ ร.ต.หญิงจินตนา วันตา	เจ้าพนักงานธุรการ
29	นายอาทิตย์ ชวงคำ	พนักงานบริการ
30	นางวิไลวรรณ พิมสาน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
31	น.ส.สายฝน คำภีระ	เจ้าพนักงานธุรการ
32	นายสมบูรณ์ หอมดวง	พนักงานเกษตรพื้นฐาน
33	นส.ศศิธร ปันกา	พยาบาลวิชาชีพ
34	นส.พัชราพรรณ เพชรสี	พยาบาลวิชาชีพ
35	นส.จินณพัทธ์ พรหมเสน	พยาบาลวิชาชีพ
36	นางณัฐภรณ์ เสาร์ต้นไพร	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
37	นายรัตนพล อินดีะ	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
38	นายอัศววัฒน์ ทาวรรณ	พนักงานขับรถยนต์
39	นายเสาร์คำ คำเขียว	พนักงานบริการ

บัญชีรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่มีผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีมาก
หน่วยงานโรงพยาบาลไชยปราการ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	น.ส.วิลาวัลย์ เชื้อเมืองพาน	เจ้าพนักงานธุรการ
2	นายไชยกาญจน์ วิเชียรธนะเมธา	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
3	นายวิเชียร จงจิตร	พนักงานบัตรรายงานโรค
4	นายบุญส่ง นันตา	พนักงานบริการ
5	นส.ลภัสสรดา ธนะหมี	พยาบาลวิชาชีพ
6	นส.นฤมล อินตะปา	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
7	นส.สาวิตรี คุมคำ	แพทย์แผนไทย
8	นายชัยนรินทร์ แสนผาบ	พนักงานเภสัชกรรม
9	นส.จිරนนท์ แก้วจา	เจ้าพนักงานเวชสถิติ
10	นายศักดิ์นที ไชยวรรณ	ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
11	นายพัฒนา เชียงทิศ	พนักงานขับรถยนต์
12	นายวีระพันธุ์ โปธิ	พนักงานเกษตรพื้นฐาน
13	นางพิกุล วงศ์รินทร์	พนักงานบัตรรายงานโรค

บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำที่มีผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น
หน่วยงานโรงพยาบาลไชยปราการ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นางจุฬาลักษณ์ ใจคำ	พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส2
2	นายสมชาย โป่งกิติ	พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส2

บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำที่มีผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีมาก

หน่วยงานโรงพยาบาลไชยปราการ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นายอุดร แสงตาดีบ	พนักงานวิทยาศาสตร์ ส2
2	นายชน โป่งกิติ	พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส2
3	นางทองนวล ถ้วยเงิน	พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส2
4	นส.กนกจันทร์ แก้วท่าคำ	พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส2
5	นางลัดดา แสนไผ่	พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส2
6	นายภูสโรจ อีร์โชตรนทิต	พนักงานขับรถยนต์ ส2
7	นายประเวช กันทะคำ	พนักงานขับรถยนต์ ส1